

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด्रीส์อร์ท เซ็นต์สัญญา บริหารโรงแรมบลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอ ลเล็คชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น จอมเทียน พัทยา



เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด्रीส์อร์ท ประกาศเซ็นต์สัญญาบริหารโรงแรมแห่งใหม่ บลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอ
ลเล็คชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น จอมเทียน พัทยา

พิธีเซ็นต์สัญญาบริหารระหว่างเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด्रीส์อร์ท และ บริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป จำกัด จัดขึ้นเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จากการเซ็นต์สัญญาครั้งนี้ เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด्रीส์อร์ทจะเข้าบริหาร
นับตั้งแต่ด้านการจัดการโรงแรมทั่วไป การขายและการตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงระบบสะสม
คะแนนสำหรับสมาชิก Best Western Rewards และการสนับสนุนอื่นๆ เพื่อประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดของ
โรงแรมบลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น

โรงแรมบลูเฟียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น ตั้งอยู่ที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใกล้กับ
ชายหาดนาจอมเทียนเพียง 100 เมตร ใช้เวลาเดินทางไม่นานจากตัวเมืองพัทยา สะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยว
นักเดินทาง โดยสามารถขับรถเพียง 1.5 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุด
โรงแรมมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2563 เป็นโรงแรมสูง 8 ชั้น ให้บริการห้องพักจำนวน 195
ห้อง ทุกห้องถูกตกแต่งแบบร่วมสมัย เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายครบครันระดับพรีเมียม โดด
เด่นด้วยสระว่ายน้ำน้ำบนชั้นรูปท้อปที่สามารถชมวิวดูทะเลแบบพาโนรามา เหมาะสำหรับการพักผ่อนในวันหยุดช่วงสุด
สัปดาห์ หรือการพักผ่อนในระยะยาว

โครงการแห่งนี้ ได้รับการตกแต่งออกแบบอย่างสวยงามพิถีพิถัน โดยได้รับหลากหลายรางวัลการ์ันตีในด้านการดี
ไซน์ อาทิ “Best Low-Rise Architectural Design (Resort)” จากเวที Thailand Property Awards 2017 และ
ล่าสุด “New Hotel Construction & Design - Thailand” จากเวที Asia Pacific Property Awards 2018

มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด्रीส์อร์ท กล่าว
ว่า “พวกเรามีความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้าน
การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียม และมีโครงการที่ประสบความสำเร็จมากมายในประเทศไทย การ
เซ็นต์สัญญาครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด्रीส์อร์ท โดยเรามีความมุ่งหวังที่จะ

พัฒนาโรงแรมและรีสอร์ทที่ดีที่สุดภูมิภาคเอเชียอย่างเต็มกำลังและความสามารถด้วยศักยภาพและประสบการณ์ในการบริหารอย่างยาวนานมากกว่า 70 ปีของเบสท์เวสเทิร์น การเข้าบริหารโรงแรม นับเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของนักลงทุน และเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดกับแขกผู้เข้าพักในแบบฉบับของเบสท์เวสเทิร์น”

ฮาบีแทท ฮอสพิทาลิตี้ (Habitat Hospitality) เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป ที่มีทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการในการพัฒนา รีสอร์ท โดยโรงแรมบลูเพียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น เป็นโรงแรมแห่งแรกที่บริษัท ฮาบีแทท ฮอสพิทาลิตี้ เซ็นต์สัญญาให้เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์ รีสอร์ทเข้าบริหารโรงแรม

นายชินนทร์ วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท โดยเรามุ่งหวังที่จะพัฒนาและบริหารโรงแรมบลูเพียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์น ให้เป็นอีกหนึ่งโรงแรมที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อพักผ่อนที่พัทยา”

นอกจากโรงแรมบลูเพียร์ บีดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเล็คชั่น บาย เบสท์เวสเทิร์นแล้ว บริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ปยังมีอีกหนึ่งโครงการที่พัฒนาร่วมกับเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท คือ เบสท์เวสเทิร์น พรีเมียร์ เบย์เฟียร์ พัทยา ซึ่งมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563

เบสท์เวสเทิร์น เป็นอีกหนึ่งแบรนด์โรงแรมชั้นนำ เสนอหลากหลายโรงแรมและรีสอร์ทให้นักท่องเที่ยวและนักเดินทางได้เลือกเข้าพักตามความต้องการในหลากหลายจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ หัวหิน นูร์ริมย์ และปราจีนบุรี เป็นต้น

ในภาพจากซ้ายไปขวา

1. คุณวิมลสิริ สุทธิบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป
2. คุณศศิวิมล สุทธิบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป จำกัด
3. คุณชินนทร์ วานิชวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาบีแทท กรุ๊ป จำกัด
4. มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท
5. มร. รอดนีย์ ชิมป์สัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท
6. มร. ซีริล เซอร์วอนคา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ประจำภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท